



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๕๖๔

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
 ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ประธาน (IC) นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม) วันนี้จังหวัดมหาสารคาม ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ แต่อาจมีความเสี่ยง ของสถานการณ์เพิ่มขึ้น เนื่องจาก จากการตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอชนะของ ผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๑๙ ระลอกใหม่ พบว่ามีการเดินทางออกนอกที่พัก ในช่วงเวลาที่ Home Quarantine</p>		
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ๑. รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม</p>		
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม ๓.๑ ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑) ให้ทีม SAT รวบรวมและสรุปข้อมูลประจำวันของทุกอำเภอที่ส่งรายงาน การ Home Quarantine ของผู้สัมผัสเสี่ยงทุกราย โดยจำแนกเป็นกลุ่มผู้สัมผัส เสี่ยงสูงจำนวนกี่คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวนกี่คน มีอาการปกติหรือไม่ และ นำเสนอในการประชุม EOC ทุกครั้ง นางสาวปาริชาติ ปกิธิระ (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) ๑) สรุปผู้สัมผัสเสี่ยงสูง Cluster อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน ๓๒๔ ราย ได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรมครบ ทุกราย ไม่พบเชื้อ จำนวน ๓๐๓ ราย และพบเชื้อ จำนวน ๒๑ ราย ๒) รายงานการติดตาม Home Quarantine ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีผู้สัมผัส ผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดมหาสารคาม ประจำวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - มีผู้ได้รับการติดตามทั้งหมด จำนวน ๓๐๓ ราย ครบระยะติดตามแล้ว จำนวน ๑๑๖ ราย และอยู่ระหว่างการติดตาม จำนวน ๑๘๗ ราย - ผู้ที่อยู่ระหว่างการติดตามสุขภาพ ๑๘๗ ราย มีอาการปกติ ๑๘๖ ราย และมีอาการป่วย จำนวน ๑ ราย ๓) รายงานการติดตาม Home Quarantine ของผู้ป่วยยืนยัน ที่ออกจาก โรงพยาบาลมหาสารคาม - มีผู้ได้รับการติดตามทั้งหมด จำนวน ๔ ราย อยู่ระหว่างการติดตาม ทั้งหมด - ผู้ที่อยู่ระหว่างการติดตามสุขภาพจำนวน ๔ ราย มีอาการปกติทั้งหมด</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>การรายงานสถานการณ์การกำกับติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงของทุกอำเภอ</p> <p>๑. อำเภอเมือง มีผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ Home Quarantine ครบ ๑๔ วันแล้ว จำนวน ๑๕๕ ราย อยู่ระหว่างการติดตาม ๗๐ ราย และได้สั่งการให้พื้นที่จัดทำตารางการติดตามอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้ว รวมทั้งการติดตามผู้ป่วยยืนยันที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยบันทึกข้อมูลใน Google sheets ครบทุกราย และมีกรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไม่สามารถลง แอปพลิเคชันหมอชนะได้ครบทุกราย เนื่องจากไม่มีโทรศัพท์มือถือ ดำเนินการติดตามครบทุกราย</p> <p>๒. อำเภอแกดำ ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ครบทุกราย</p> <p>๓. อำเภอโกสุมพิสัย ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ครบทุกราย</p> <p>๔. อำเภอกันทรวิชัย ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ครบแล้ว จำนวน ๒๒ ราย เหลือติดตามจำนวน ๒ ราย ซึ่งเหลืออีก จำนวน ๑ วัน และจำนวน ๕ วัน ในการ Home Quarantine ครบ ๑๔ วัน มีอาการปกติ</p> <p>๕. อำเภอเชียงยืน ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ครบทุกราย</p> <p>๖. อำเภอบรบือ ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ จำนวน ๒ ราย ซึ่งจะ Home Quarantine ครบ ๑๔ วัน ในวันนี้</p> <p>๗. อำเภอนาเชือก ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่จำนวน ๒ ราย อาการปกติ</p> <p>๘. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ครบแล้ว จำนวน ๑ ราย และอีกจำนวน ๑ ราย ซึ่งจะ Home Quarantine ครบ ๑๔ วัน ในวันนี้</p> <p>๙. อำเภอวาปีปทุม ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ จำนวน ๒ ราย ซึ่งจะ Home Quarantine ครบ ๑๔ วัน ในวันนี้</p> <p>๑๐. อำเภอยางสีสุราช ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ จำนวน ๑ ราย ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมไม่พบทั้ง ๓ รอบ</p> <p>๑๑. อำเภอกุดรัง ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ จำนวน ๑ ราย ซึ่งจะ Home Quarantine ครบ ๑๔ วัน ในวันนี้</p> <p>นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา)</p> <p>จากการตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอชนะ ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๑๙ ระลอกใหม่ พบว่า มีการเดินทางออกนอกที่พัก ในช่วงเวลาที่ Home Quarantine ได้แก่ บริเวณลานซักล้างที่หลังบ้าน เดินไปซื้อยาที่ร้านขายยาใกล้ตลาดไต้รุ่ง เดินทางไปเก็บของใช้ที่ตลาดไต้รุ่ง เป็นต้น ซึ่งทีม SAT กำลังดำเนินการสอบสวน เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจะดำเนินการแจ้งทีม CDCU ให้ลงพื้นที่ต่อไป</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- หากอำเภอเมืองประสงค์ให้ ทีม CDCU อำเภออื่นมาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานให้แจ้งเข้ามายังจังหวัดได้ และขอให้ทีม CDCU ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมหากอำเภอเมืองขอความช่วยเหลือ</p> <p>๒) ให้ทุกอำเภอ ดำเนินการจัดทำรูปแบบการติดตามการ Home Quarantine ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แบบบูรณาการ โดยให้จัดทำตารางการติดตามอาการ ดำเนินการร่วมกับ ๑) อสม. ๒) อปพร. และ ๓) ฝ่ายปกครอง (ตามความเหมาะสม) โดยกำหนดเวลาในการออกติดตามและผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>- เวลาเช้า ออกติดตามโดย อสม. - เวลากลางวัน ออกติดตามโดย อปพร. - เวลาเย็น ออกติดตามโดยฝ่ายปกครอง - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓) ให้ทีม Case management จัดทำตาราง Check list การติดตามและดูแลผู้ป่วยที่จำหน่ายแล้วแยกเป็นราย และให้ Update เป็นประจำทุกวัน และให้นำเสนอในการประชุม EOC ทุกครั้ง</p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔) ทีม SERT คืบข้อมูลให้ทุกอำเภอ เพื่อให้แต่ละอำเภอวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ของตนเอง และประชาสัมพันธ์ให้มีการตอบแบบสอบถามเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มชมรมหอการค้า, กลุ่มชมรมอุตสาหกรรม โดยการส่ง link เข้ากลุ่ม เพื่อให้ประเมินสถานการณ์ได้ รวมถึงอำเภอที่มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามน้อย ได้แก่ อำเภอนาดูน, กุฉินารายณ์, แกดำ และชื่นชม</p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕) ให้หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อประสานอำเภอขอรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ไปช่วยจังหวัดสมุทรสาคร ให้ใช้ทีม CDCU หรือทีม Active surveillance ระดับอำเภอที่เคยสมัครและเสนอชื่อไว้ จำนวน ๑ ทีม ระยะเวลา ๒ สัปดาห์ (ยกเว้นอำเภอเมืองเพราะมีภารกิจในพื้นที่)</p> <p>นายภุชงค์ โพธิ์ศรี (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>- มีบุคลากรประสงค์ไปช่วยจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๓ คน จากอำเภอนาเชือก จำนวน ๑ ราย และอำเภอนาดูน จำนวน ๒ ราย</p> <p>- ให้ทุกอำเภอส่งรายชื่อบุคลากรที่มีความพร้อมในการไปช่วยจังหวัดสมุทรสาคร ไม่จำกัดจำนวน</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้ทุกอำเภอ ดำเนินการจัดส่งรายชื่อบุคลากรที่มีความพร้อมในการไปช่วยจังหวัดสมุทรสาคร ไม่จำกัดจำนวน ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ได้ทีม CDCU จำนวน ๑ ทีม ไปปฏิบัติงานช่วยจังหวัดสมุทรสาคร ระยะเวลา ๒ สัปดาห์</p>	<p>๑. ให้ทุกอำเภอ ดำเนินการจัดส่งรายชื่อบุคลากรที่มีความพร้อมในการไปช่วยจังหวัดสมุทรสาคร ไม่จำกัดจำนวน ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ได้ทีม CDCU จำนวน ๑ ทีม ไปปฏิบัติงานช่วยจังหวัดสมุทรสาคร ระยะเวลา ๒ สัปดาห์</p>	<p>- สสอ.ทุกแห่ง</p>
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>๑.๑ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>นางสาวปาริชาติ ปิทธิเดช (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>- สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ อำเภอเมืองพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่ม</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>จำนวน ๑ ราย รวมเป็นจำนวน ๓๐ ราย</p> <p>- ได้ส่งแอปพลิเคชันหมอชนะ ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๑๙ ระลอกใหม่ โดยให้ สคร.๗ ตรวจสอบ พบว่า มีการเคลื่อนที่ออกจากบ้านพักที่ Home Quarantine ซึ่งได้แจ้งให้ทีม SAT ดำเนินการสอบสวนต่อไป</p> <p>ทีม JIT</p> <p>นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>- ทีม JIT กำลังดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติมจากสถานที่ที่ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๑๙ ระลอกใหม่ ได้เดินทางไป โดยได้เดินทางไปเก็บของที่ตลาดได้รุ่งในวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมยายและน้ำเชย ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เดินทางไปซื้อยา ณ ร้าน Watson (ห้างเสริมไทยพลาซ่า) เนื่องจากมีอาการหวัด และวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เดินทางไปซื้อยา ณ ร้านขายยา บริเวณหน้าตลาดได้รุ่ง เนื่องจากมีอาการไข้ โดยผู้ป่วยคาดว่าอาการเหล่านี้มาจากการรับประทานยาลดน้ำหนัก ซึ่งผู้ป่วยให้ละเอียดเพิ่มเติมว่ามักไปพบปะเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านขายยาที่ไปในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งได้ตรวจหาสารพันธุกรรมของเจ้าของร้านขายยาดังกล่าวแล้วในรอบที่ ๑ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผลตรวจไม่พบสารพันธุกรรม</p> <p>- ได้มีประชาชนโทรศัพท์มาประสานเกี่ยวกับ Time Line ของผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๑๙ ระลอกใหม่ ที่จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งได้แจ้งกับประชาชนแล้วว่า Time Line ของผู้ป่วยนั้นทางจังหวัดได้ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง รวมถึงออกสอบสวนโรคแล้ว จึงเผยแพร่ได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากมีประเด็นอ่อนไหว และไม่เกิดประโยชน์ในด้านการสอบสวนและควบคุมโรค</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ฝากให้ทีม SAT ดำเนินการ หากสอบสวนแล้วพบจำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน และติดตามอาการจำนวน ๓ เวลา หากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ขอความร่วมมือให้สังเกตอาการที่บ้าน</p> <p>- ในประเด็นของการตอบคำถามประชาชนเรื่อง Time Line ของผู้ป่วย ยืนยันรายที่ ๑๙ ระลอกใหม่ ขอให้ดำเนินการตามความเหมาะสม</p> <p>(๒) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</p> <p>ทีม Case management</p> <p>นางพชรวรรณ คุสุกุลรัตน์ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)</p> <p>๑. สรุปลักษณะการให้บริการในหน่วยบริการ ความพร้อมของเตียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงพยาบาลมหาสารคาม มี ๒๘ เตียง ใช้ไป ๙ เตียง - โรงพยาบาลสุทธาเวช (Isolation room) มี ๑๒ เตียง ใช้ไป ๔ เตียง - โรงพยาบาลกุดรัง (Cohort ward) มี ๒๖ เตียง ยังไม่ได้เปิดใช้งาน <p>๒. สถานการณ์ตามลักษณะอาการของผู้ป่วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ ๑ Asymptomatic COVID-19 จำนวน ๑ ราย - กรณีที่ ๒ Symtomatic without pneumonia and no risk factor for severe disease จำนวน ๘ ราย 		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>- กรณีที่ ๓ Symptomatic but with risk factor for severe disease or having co-morbidity or mild pneumonia จำนวน ๙ ราย</p> <p>- กรณีที่ ๔ COVID-19 patients with Pneumonia with hypoxia จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๑๐ ระลอกใหม่ Admit ห้อง Modified AIIR โรงพยาบาลมหาสารคาม และ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๑๘ ระลอกใหม่ ส่ง Refer โรงพยาบาลศรีนครินทร์</p> <p>- Refer out Case COVID-19 patients จำนวน ๑ ราย (โรงพยาบาลศรีนครินทร์) on ETT</p> <p>- Discharge Case COVID-19 patients จำนวน ๔ ราย</p> <p>- ผู้ป่วยที่กำลังรักษาที่ โรงพยาบาล จำนวน ๑๓ ราย</p> <p>๓. รายงานผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้าน (Discharge) หรือ ส่งต่อ (Refer)</p> <p>- จำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว จำนวน ๔ ราย ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ ส่ง Refer โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน ๑ ราย และจำนวน ๑๐ ราย จะจำหน่ายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งมีจำนวน ๒ ราย ขอพักพื้นที่ห้องพิเศษโรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน ๗ วัน และจะเดินทางไปพักพื้นที่บ้านพักส่วนตัวที่จังหวัดภูเก็ตต่ออีก ๗ วัน</p> <p>นายปราโมทย์ หามาลา (ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม)</p> <p>- กรณีผู้ป่วยที่จำหน่ายแล้ว มีแนวทางในการจัดการขยะอย่างไร สามารถจัดการได้ปกติ หรือให้นำไปจัดการที่โรงพยาบาลมหาสารคาม</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้ทีม SAT ประสานกรมควบคุมโรค เรื่องการ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว ว่าต้องดำเนินการอยู่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดหรือไม่</p> <p>- ให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ประชาสัมพันธ์ ให้สังคม และชุมชนเกี่ยวกับผู้ป่วยที่รักษา COVID-19 หายแล้ว ซึ่งยืนยันว่าผู้ป่วยจะไม่แพร่เชื้อ โดยเน้นข้อมูลเชิงวิชาการ</p> <p>- การจัดการขยะของผู้ป่วยที่จำหน่ายกลับบ้านแล้ว สามารถกำจัดได้ตามปกติ หากผู้ป่วยมีความกังวล สามารถทิ้งขยะ เช่น กระดาษชำระ ถุงมือลงในน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาไฮเตอร์เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนกำจัดได้</p> <p>ทีม MCATT นางสาวนวลปรารค์ ดวงสว่าง (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด)</p> <p>- การประเมินสภาวะสุขภาพจิต อ.เมืองมหาสารคาม เปรียบเทียบรายสัปดาห์ ในช่วงมีผู้ป่วย COVID-19 ๓ สัปดาห์ พบว่า สัปดาห์แรกมีภาวะเครียดมากขึ้น สัปดาห์ที่ ๒ มีผลกระทบด้านจิตใจมากขึ้นเนื่องจากมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๒. ให้ทีม SAT ประสานกรมควบคุมโรค เรื่องการ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วว่าต้องดำเนินการอยู่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดหรือไม่</p> <p>๓. ให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ประชาสัมพันธ์ให้สังคม และชุมชนเกี่ยวกับผู้ป่วยที่รักษา COVID-19 หายแล้ว ซึ่งยืนยันว่าผู้ป่วยจะไม่แพร่เชื้อ โดยเน้นข้อมูลเชิงวิชาการ</p>	<p>- ทีม SAT</p> <p>- กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>และเริ่มลดลงในสัปดาห์ที่ ๓ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลติดตามครบทุกคน</p> <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทีม MCATT พิจารณาจัดเตรียมทีมเฉพาะกิจในการคัดกรองสุขภาพจิตในตำบลตลาด อำเภอเมืองให้มีผลการคัดกรองเพิ่มขึ้น โดยไม่ให้กระทบต่อบุคลากรที่ดำเนินการสอบสวนโรค <p>ทีม EMS/MERT</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>ทีม SERT</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>Field Hospital (รพ.สนาม)</p> <p>นางพชรวรรณ คุสกุรัตน์ (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการประสานจากการไฟฟ้า เรื่องจะเข้าไปดำเนินการตัดกิ่งไม้และต่อไฟฟ้าที่โรงพยาบาลสนามริมห้วยให้เรียบร้อยในวันนี้ <p>(๓) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>(๔) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>(๕) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law)</p> <p>นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอแจ้งการปิดตลาดได้รุ่ง จำนวน ๓ วัน (๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เพื่อทำความสะอาดสถานที่ โดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม เจ้าของสถานที่เป็นผู้ดำเนินการปิด <p>(๖) กลุ่มภารกิจกำลังคน (HR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>(๗) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)</p> <p>นางแฉล้ม รัตนพันธ์ (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้อำเภอทุกแห่งเข้ามาจัดการจัดสรรทรัพยากร/เวชภัณฑ์เพิ่มเติม ได้ที่ สสจ.มหาสารคาม และขอให้ตรวจสอบการบันทึก report ข้อมูลให้ละเอียด - ขอให้บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Coward ก่อน ๒๓.๐๐น.ของทุกวัน และให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย และถ้ามีปัญหาอุปสรรค ให้ประสานงานมาที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข <p>(๘) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - 	<p>๔. ให้ทีม MCATT พิจารณาจัดเตรียมทีมเฉพาะกิจในการคัดกรองสุขภาพจิตในตำบลตลาด อำเภอเมือง ให้มีผลการคัดกรองเพิ่มขึ้น โดยไม่ให้กระทบต่อบุคลากรที่ดำเนินการสอบสวนโรค</p>	<p>- ทีม MCATT</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๙) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) - ไม่มี -</p> <p>๑๐) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>๑๐.๑ การเตรียมความพร้อมกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) นายประวัตติ แปลงมาลัย (หัวหน้ากลุ่มงานอาชีพอนามัยและสิ่งแวดล้อม) - รายงานสถานการณ์การเผ่าะวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พบว่า มีปริมาณฝุ่นละออง PM ๒.๕ เท่ากับ ๒๖ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดีมาก ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ</p> <p>(๑๑) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) - นัดประชุมในครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p>		
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) - ทีมบุคลากรที่จะเดินทางไปช่วยปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาคร สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการได้เช่นเดิมหรือไม่ ประธาน (IC) - ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบเช่นเดิม</p>		
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) - การตรวจคัดกรองผู้ต้องขังแรกเข้ารายใหม่ จำนวน ๔๙ ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ</p>		

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย์)
นักวิชาการสาธารณสุข

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวภคินันท์ เรืองช่อ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
(นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)

.....นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)